
 
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม (ครั้งที่ 4) ประจำปีพุทธศักราช 2566 
วันพุธที ่26 กรกฎาคม 2566  

ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 

 
เริ่มประชุมวันพุธที ่26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.30 น. 

 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที ่หนึ ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 ประธานสภากรุงเทพมหานครได้สั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเตมิ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 
3.2 กระทู้ถามสดของนายสมชาย เต็มไพบู ลย์กุล เรื่อง การแก้ไขปัญหาการได้มาซึ่ ง

คณะกรรมการโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ในพ้ืนที่เขตคลองสาน 

3.3 กระทู้ถามสดของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและ 
ไฟไหม้บา้นริมคลองในพ้ืนที่เขตสวนหลวง 

- ที่ประชุมรับทราบ 
 
2. รับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่  (ครั้งที่ 2)

ประจำปพุีทธศักราช 2565 วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 
- ทีป่ระชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  

 
3. กระทู้ถาม 

3.1 กระทู้ถามสดของนางสาวภัทราภรณ์  เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
รำคาญจากพนักงานส่งอาหารเอกชน   

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนกระทู้ถามสดตามที่ผู้เสนอขอถอน 
3.2 กระทู้ถามสดของนายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล เรื่อง การแก้ไขปัญหาการได้มาซึ่ง

คณะกรรมการโครงการชุมชนเข้มแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
ในพ้ืนที่เขตคลองสาน 

    - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายศานนท์  
หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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3.3 กระทู้ถามสดของนางสาวปิยะวรรณ จระกา เรื่อง การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและ 
ไฟไหม้บ้านริมคลองในพ้ืนที่เขตสวนหลวง 

- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบให้รองศาสตราจารย์ทวิดา  
กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

4. เรื่องท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 
4.1 ญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพันและโครงการ

ผูกพันงบประมาณ จำนวน 6 หน่วยงาน 18 โครงการ 
- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอขอถอนการพิจารณาจำนวน 1 โครงการ และที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการดำเนินการรายการผูกพันและโครงการผูกพันงบประมาณ
จำนวน 6 หน่วยงาน 17 โครงการ 

4.2 ญัตติร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  

- ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 90,819,477,630 บาท จำแนกดังนี ้

ก. งบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานคร จำนวน 90,000,000,000 บาท 
ข. งบประมาณรายจ่ายของการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 819,477,630 บาท 

และตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 45 คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 15 วันทำการ และ
กำหนดเวลาในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 
 

 
 

เลิกประชุม เวลา 18.15 น. 
 
 
 

 
กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  

    ผู้จดัทำ  


